
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 315  —  292. mál.

Fyrirspurn

til samgönguráðherra um notkun risabora við jarðgangagerð.

Frá Hilmari Gunnlaugssyni.

1. Er notkun risabora, eins og þeirra sem notaðir eru við gerð aðveituganga í tengslum við
Kárahnjúkavirkjun, möguleg við gerð jarðganga fyrir bílaumferð?

2. Hver má ætla að kostnaður sé við slíka jarðgangagerð á hvern kílómetra?
3. Hver er áætlaður meðaltalskostnaður á hvern kílómetra jarðganga fyrir bílaumferð sem

unnið er að núna og eru fyrirhuguð?
4. Liggja fyrir upplýsingar um hvor aðferðin er fljótlegri og ef svo er, hversu tímafrek hvor

aðferðin um sig er?

Prentað upp.


